

วิกฤต 'บราซิล' สะท้อนชัด ทฤษฎีไอเอ็มเอฟล้มเหลว

รอยเตอร์ - กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังคาหน้าจัวร์โนมตีแวนเนียววยา วิกฤตของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ เหลวไม่เป็นท่า เช่นเคย ซีไอเอ็มเอฟควรวิเคราะห์ค่าเงินเร็วอย่างชัดเจน ก่อนปล่อยความช่วยเหลือบราซิลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่าน การลดค่าเงินเร็วสะท้อนแผนป้องกันปัญหาไอเอ็มเอฟไม่ได้ความ

ด้านผู้เชี่ยวชาญ อัดฉีดกำลังใจให้ไอเอ็มเอฟ แสดงความเชื่อมั่นในการสยบวิกฤต และเตือนว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาซ้ำเติมความล้มเหลว ซึ่งจะยิ่งโหมแรงให้ปัญหาการเงินของโลก

ผู้นำแผนเบื้องหลังคุยมถกรรมการควบคุมเงินทุน ช่วยป้องกันภัยวิกฤต

การเงินแล้วสุด จากการลดค่าเงินของบราซิล

เจฟฟี่ แซคส์ นักเศรษฐศาสตร์แห่งฮาร์วาร์ดสาปประจำในการวิพากษ์วิจารณ์ไอเอ็มเอฟเรื่องการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวของไอเอ็มเอฟ นับเป็นความล้มเหลวครั้งที่ 5 ติดๆ กัน นับจากไทย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ รัสเซีย และรายล่าสุดบราซิล

"ไอเอ็มเอฟ สหรัฐฯ และบราซิล ได้ตกลงบูรณาการให้บราซิลพยายามปกป้องอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงเกินความเป็นจริงอย่างลึกลับ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงมาก และพยายามผสมผสานมาตรการดังกล่าวกับการตัดงบประมาณของประเทศ ซึ่งผลที่สุดได้

ผลักให้บราซิลมียานอยู่ที่ปากเหวด้วยอาการหดตัวอย่างลึกแล้ว"

บรรดานักเศรษฐศาสตร์ยังบอกว่าจะพบหาวแลดตัวเลขคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำมากอยู่แล้ว อีก เนื่องจากค่าเงินอ่อนลง ทั้งนี้ ค่าเงินเรือดตกลงมากกว่า -8% หลังจากที่รัฐบาลขยายแผนการค้าขายเงินตรา

"ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถดึงค่าเงินกลับมาได้เนื่องจากค่าเงินสูงเกินจริงอยู่ก่อนแล้ว" ซินเธีย แลตตานักเศรษฐศาสตร์ชาวสหรัฐฯ แห่งสแตนฟอร์ดแอนดร์ฟว์กล่าว

แลตตาชี้ว่าเงินกู้ช่วยเหลือของ



■ วิกฤต

ไอเอ็มเอฟนั้น ยังช่วยขยายเวลาให้นักลงทุนระดมเงินออกนอกประเทศ โดยไม่ได้ขจัดต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจ จนบรรลิต่างส่วนเข้าสู่ภาวะวิกฤต เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้กำหนดปฏิบัติการที่เฉียบขาดพอซึ่งจำเป็นในการสร้างความตื่นตระหนกของนานาชาติ

เขียน วาสวณแห่งสถาบันเคโต ซึ่งเป็นกลุ่มเสรีนิยม กล่าวว่าการลดค่าเงินเริล ได้สะท้อนว่า แนวคิดในการกำหนดแผนความช่วยเหลือเพื่อป้องกันกาเกิดวิกฤตล่วงหน้านั้น ไม่ได้ความ

"ความจริงเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ของไอเอ็มเอฟ ไม่ได้สะท้อนกับมอร์ฟิงเงาการเงินที่ผิดให้กับระบบการเมืองของบราซิล เปิดทางให้เดือนพฤศจิกายนแห่งใหม่ในการตกลงแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ"

ภายใต้ข้อตกลงความช่วยเหลือ 4,100 ล้านดอลลาร์ของไอเอ็มเอฟ บราซิลให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงจังที่จะลดการขาดดุลงบประมาณ และยืนยันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปีงบประมาณ

แต่รัฐบาลบราซิลยืนยันการยกเลิกไม่ยอมลดค่าเงิน เนื่องจากกลัวภาวะเงินเฟ้อสูง

บราซิลได้กล่าววิฤตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อผู้ว่าการรัฐประกาศพักการชำระหนี้ 90 วัน แก่ธนาคารกลางของประเทศและรัฐบาลได้ประกาศลดค่าเงินเริลในวันพุธ

แอสซีโอมติงมาตรการสกัดกั้นภาวะถดถอยโดยกำหนดดอกเบี้ยสูงและการสร้างดุลงบประมาณของไอเอ็มเอฟมาทำงาน

อย่างไรก็ตาม ไอเอ็มเอฟแย้งว่า แผนของกองทุนฯ ใช้ได้ผลในการปรับปรุงสถานการณ์ในไทย และเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟจะเปิดเผยรายงานการประเมินปฏิบัติการในเอเชียของเจ้าหน้าที่ภายในวันอังคารหน้า

ผู้ปั่นอดีตนักค้าเงิน

ซีไอไอใช้เวลาซ้ำเติมกัน

"คำถนสำคัญในเวลานี้คือ มีมาตรการที่ดีกว่าแผนความช่วยเหลือของไอเอ็มเอฟหรือไม่ สำหรับปัญหาการเมืองนั้น มักไม่อาจคาดหมายได้อยู่เสมอ" โศภณะนาถาธิระ อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งกระทรวงการคลังปลัดดับ และปัจจุบันเป็นรองประธานสถาบันเพื่อการศึกษาระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน

นาถาธิระยังย้ำถึงการแก้ปัญหาในบราซิลขณะนี้ โดยประเมินวิกฤตว่าจะหยุดอยู่ที่บราซิลหรือขยายวงออกไปหรือไม่และตระหนักถึงบทบาทของไอเอ็มเอฟ รัฐบาลบราซิล และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำโลก (จี7) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในขณะนี้

ด้านทีโอซี มียาชวาท์รัฐมนตรีว่าการคลัง แสดงความเชื่อมั่นต่อความสามารถของกองทุนและกลุ่มประเทศจี 7 ว่า จะสามารถรับมือภาวะเลวร้ายอันเกิดจากการลดค่าเงินเริลและเชื่อว่าทุกฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงก่อนที่วิกฤตจะระบดออกไป

มาซาฮิ โยชิโสมิแห่งสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอซีบี) ชี้ว่าไอเอ็มเอฟผิดพลาดในการช่วยเหลือบราซิล แต่ก็เป็นคนละแบบกับความผิดพลาดในเอเชีย สำหรับปัญหาในบราซิลนั้น สืบเนื่องมาจากวิกฤตบัญชีเงินสะพัด ที่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากงบประมาณขาดดุล ควบคู่กับสถานการณ์การเงินของโลก ส่วนเอเชียเกิดจากความรวบรวนของนักเก็งกำไรผสมโรงกับกระแสเงินสดไหลเข้า ออกอย่างฉับพลัน

เสถียรนักวิจารณ์โศภณะนาถาธิระว่าการสั่งยาบราซิลปัญหาในเอเชีย โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงและการสร้างดุลงบประมาณนั้น ไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม โยชิโสมิบอกว่าวิกฤตของบราซิลซึ่งยังคงจำเป็นในการกำหนดการเปิดเสรีไหลเวียนเงินทุนอย่างเหมาะสมในตลาดเกิดใหม่

เมื่อต้องไขว่มาตรการฉุกเฉิน

คุ้มกับวิกฤตจากชนบทได้เอง

มูซซาฟา โมฮัมหมัดรัฐมนตรีว่าการคลังคนที่ 2 แห่งปากีสถาน กล่าวที่ลอนดอน ระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมสหภาพยุโรปและเอเชีย (อองซัม) ในแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

ชี้ว่า ปากีสถานยังคงรักษานโยบายพื้นฐานในการควบคุมเงินทุน แต่ก็ยังคงระงับพิจารณาการผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวลงอีกเล็กน้อย เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

วิกฤตที่เกิดขึ้นในบราซิลครั้งนี้ เป็นบทเรียนที่ดี พวกเราได้วางระบบเศรษฐกิจ และแยกตัวเองออกมาโดยพึ่งพาระบบเศรษฐกิจเล็ก ๆ อย่างมากเอเชีย หากไม่มีมาตรการควบคุมเงินทุน เศรษฐกิจปากีสถานก็จะติดเชื้อมีวิกฤตจากบราซิล" มูซซาฟากล่าว

ทั้งนี้ปากีสถานยังกำหนดมาตรการควบคุมเงินทุน

ในตลาดภายในประเทศเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาก เพื่อปกป้องเงินเริลจากภาวะเศรษฐกิจและการขนส่งเงินไหลออกอย่างฉับพลันหลังจากที่บราซิลประกาศลดค่าเงิน

มาตรการดังกล่าว รวมถึงการดึงค่าเงินเริลที่คิดไว้ที่ระดับ 3.80 ต่อดอลลาร์สหรัฐและห้ามนักลงทุนต่างชาติของทวีปอื่นที่เป็นหลักทรัพ์ออกจากบราซิลภายใน 12 เดือนของการลงทุน ■